

BÁO CÁO NHANH

Tình hình dư luận xã hội trong thanh niên Tuần 11 năm 2022 (Từ ngày 12/03 - 18/03/2022)

Ban Tuyên giáo trân trọng báo cáo tình hình dư luận xã hội trong thanh niên tuần 11 năm 2022, cụ thể như sau:

1. Tình hình dư luận xã hội trong thanh niên trên các lĩnh vực

1.1. Tình hình dư luận chung

- *Về tình hình thế giới:* Dư luận trong thanh niên vẫn đang tiếp tục quan tâm đến tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine trong thời gian qua. Trong đó, dư luận thanh niên đồng tình với chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về công tác bảo hộ công dân, bảo vệ an toàn tối đa tính mạng, tài sản, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân và pháp nhân Việt Nam, trụ sở và thành viên cơ quan đại diện của nước ta tại Ukraine, tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam, người gốc Việt Nam và thành viên gia đình về nước theo nguyện vọng.

- *Về tình hình chính trị:* Đoàn viên, thanh niên bày tỏ sự quan tâm đến các nội dung của phiên họp thứ 9 Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chất vấn, trả lời chất vấn đối với lĩnh vực công thương, tài nguyên và môi trường.

- *Về y tế:* Những ngày gần đây, việc số lượng người nhiễm Covid-19 có chiều hướng gia tăng, tuy nhiên triệu chứng của người nhiễm Covid-19 nhẹ hơn trước đã khiến nhiều người, trong đó có đoàn viên thanh niên có biểu hiện của tâm lý chủ quan. Do đó, các cấp bộ Đoàn cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân tuyệt đối không lơ là, không chủ quan, mất cảnh giác hoặc có tâm lý hoang mang; thường xuyên rà soát, đấu tranh phản bác thông tin sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19 trên các trang mạng xã hội, facebook của các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên trong tỉnh. Bên cạnh đó, dư luận quan tâm đến các nội dung của Quyết định số 604/QĐ-BYT ngày 14/3/2022 của Bộ Y tế về ban hành “Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19”.

- *Về giáo dục:* Trước việc số ca mắc COVID-19 trong trường học tiếp tục tăng, nhiều địa phương phải chuyển hình thức học sang trực tuyến, có địa phương lại bố trí cho khối lớp lớn đến trường, khối lớp nhỏ ở nhà học online. Điều này nhận được sự đồng tình rất lớn của dư luận.

- *Về kinh tế, thị trường:* thanh niên cũng rất quan tâm đến sự biến động về giá cả trên thị trường hiện nay, giá xăng, giá gas hiện cũng tăng mạnh. Các ý kiến của thanh niên lo ngại tình hình tăng giá xăng, dầu nhất là trong bối cảnh dịch

Covid-19 sẽ trực tiếp gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân. Dự luận mong muốn Chính phủ tiếp tục chỉ đạo, kiểm soát, sử dụng quỹ bình ổn giá, ..., đồng thời có cơ chế, chính sách hỗ trợ các đối tượng để đảm bảo cho sản xuất ổn định, giá cả ổn định. Đồng thời, dự luận thanh niên mong muốn các cơ quan chức năng cần tăng cường các biện pháp kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng thiết yếu theo đúng quy định của pháp luật về giá; tăng cường các biện pháp quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp “găm” hàng để chuộc lợi trái pháp luật nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống cho người dân.

1.2. Tình hình dự luận tại các tỉnh, thành đoàn

- Tỉnh Cao Bằng:

+ Đoàn viên thanh niên quan tâm đến tình hình công dân xuất nhập cảnh trái phép vào địa phận của tỉnh trong tuần có 29 công dân nhập cảnh trái phép bị các lực lượng chức năng bắt, giữ. Trên mạng xã hội, các cấp bộ Đoàn lan toả hình ảnh của Đồn biên phòng cửa khẩu Lý Vạn hỗ trợ giải cứu 02 công dân xuất nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về qua khu vực Mốc 852; Hình ảnh một số bạn trẻ tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, đi xe bằng một bánh...gây mất trật tự an toàn giao thông trên trục đường đôi từ thị trấn Trùng Khánh về hướng thác Bản Giốc từ đó tăng cường tuyên truyền đoàn viên, thanh niên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nhất là các quy định của Luật Giao thông đường bộ.

+ Đoàn viên, thanh niên quan tâm đến phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Đình Thúc (sinh năm 1991), về tội mua bán trái phép chất ma túy và các hoạt động của lực lượng Công an trong việc phá huỷ 317 cây thuốc phiện trồng trái phép tại xã Mai Long, huyện Nguyên Bình.

- Tỉnh Hải Dương:

Trên mạng xã hội phản ánh về việc đoàn viên thanh niên phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương tổ chức công trình “Con đường bích họa” ở khu vực đầu hồi đình Tụ Đông – di tích lịch sử cấp quốc gia để hưởng ứng Tháng Thanh niên. Việc làm này làm ảnh hưởng đến cảnh quan và giá trị của di tích. Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Tuyên giáo đã trao đổi với Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương và được biết thông tin như sau: Sự việc là có thật, do trước đây khu vực tường ở đình Tụ Đông bị phun chữ quảng cáo thông tắc bồn cầu ... mất mỹ quan, phường liên tục xóa nhưng không khắc phục được nên Đoàn phường đề xuất với Đảng ủy phường và được đồng ý thực hiện công trình này. Sau khi có thông tin phản ánh về vụ việc, Tỉnh đoàn Hải Dương đã báo cáo Tỉnh ủy, Tỉnh ủy giao cho Thành ủy chỉ đạo xử lý. Hiện nay khu vực tường đầu hồi của đình Tụ Đông đã được sơn lại và trả về nguyên trạng. Tỉnh đoàn Hải Dương đã nhắc nhở, đề nghị Thành đoàn và Đoàn phường rút kinh nghiệm, lưu ý tìm hiểu kỹ các quy định khi thực hiện các công trình thanh niên tại các di tích lịch sử, văn hóa.

- Tỉnh Quảng Trị:

+ Trong tuần qua, tại các địa phận biên giới, một số đối tượng lợi dụng sơ

hở nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam. Vừa qua, Tổ tuần tra cơ động Đồn Biên phòng Thanh bắt giữ 02 đối tượng vượt sông Sê Pôn nhập cảnh trái phép gồm: Lê Xuân Tuấn (47 tuổi), Hồ Thị Hương (43 tuổi) cùng trú tại thôn 7, xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân, huyện Thanh Hóa đang men theo bến sông biên giới thuộc địa bàn thôn Ba Viêng, xã Thanh, huyện Hướng Hóa nhập cảnh trái phép vào Việt Nam do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, công việc làm ăn thô lỗ nên đã nhập cảnh trái phép trở về quê. Dự luận thanh niên mong muốn lực lượng chức năng tăng cường mở rộng công tác điều tra, xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép theo pháp luật nhằm ổn định đời sống cho bà con nhân dân, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

- *Tỉnh Ninh Thuận:*

+ Đoàn viên, thanh niên quan tâm theo dõi và tham gia bình chọn cho cô gái Chăm - Đàng Vương Huyền Trân (Ninh Thuận), hiện là một trong 6 thí sinh dẫn đầu cuộc thi ảnh online Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

+ Dự luận trong thanh niên trên địa bàn tỉnh đang xôn xao đến thông tin lừa đảo của một nhóm người lạ dùng chiêu trò mua đồ gia dụng hoàn tiền 100%. Vụ việc vừa xảy ra, tại thôn Mỹ Tân, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải. Một nhóm người thuê các hội trường sảnh tiệc cưới tại địa phương để giới thiệu buôn bán các đồ gia dụng thương hiệu lạ với giá trên trời với lời hứa chương trình Big Sale tri ân khách hàng sẽ hoàn 100% giá trị. Buổi sáng, nhóm người lạ phát vé mời bà con trong khu vực, vài người tò mò đến xem mua và hoàn 100% giá trị món đồ mua để dụ mọi người. Buổi chiều, mọi người thấy hấp dẫn nên huy động bà con hàng xóm và mượn tiền đến mua, hy vọng sẽ được hoàn trả lại 100% giá trị. Hàng trăm người mua nôi cơm điện, nôi áp suất, xoong chảo...ngồi chờ hoàn tiền. Nhưng nhóm người lạ đi ngõ sau lên xe đi mất. Bà con chờ nhưng không thấy hoàn mới biết mình bị lừa. Sự việc trên tuần trước cũng đã diễn ra tương tự ở các thôn Phước Thiện, Bình Quý, Phú Quý (huyện Ninh Phước), Hộ Diêm (huyện Ninh Hải).

- *Tỉnh Bình Thuận:* Dự luận thanh niên rất quan tâm về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận, cựu lãnh đạo và lãnh đạo một số sở, ngành để điều tra các sai phạm trong quản lý đất đai của UBND tỉnh Bình Thuận tại dự án Tân Việt Phát 2 do Công ty CP Tân Việt Phát, phường Phú Hải, TP Phan Thiết làm chủ đầu tư. Dự luận cũng đồng tình, ủng hộ công cuộc phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không có “vùng cấm” của Đảng và Nhà nước hiện nay; tin tưởng vào quyết tâm đổi mới của Đảng và Nhà nước trong nhiều phương diện nhằm đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho Nhân dân, cho sự phát triển kinh tế - xã hội - chính trị của đất nước nói chung và của tỉnh nhà nói riêng.

- *Thành phố Hồ Chí Minh:*

+ Thanh niên Thành phố quan tâm công tác triển khai thực hiện việc hỗ trợ cho đối tượng tình nguyện viên theo quy định ở các địa phương trên địa bàn Thành phố, đặc biệt là ở quận Tân Bình và Quận 8. Thanh niên Thành phố theo dõi các

diễn biến xoay quanh bài đăng *Tại sao tình nguyện viên chống dịch vẫn chưa được nhận hỗ trợ?* được báo Thanh Niên Online đăng tải ngày 14/3/2022; cần hỗ trợ xứng đáng và kịp thời cho các Tình nguyện viên chống dịch để động viên tinh thần, tránh gây mất niềm tin vào cơ quan quản lý; phản hồi tích cực với chia sẻ của đồng chí Phan Lê Huy Hoàng, Bí thư Quận đoàn Tân Bình và khẳng định tình nguyện viên sẽ nhận tiền hỗ trợ trong tháng 3/2022 của bà Nguyễn Thanh Trang, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Tân Bình và không có dư luận phát sinh từ thời điểm này. Bên cạnh đó, dư luận thanh niên tại Quận 8 cũng có đặt vấn đề về việc chưa nhận được tiền hỗ trợ cho tình nguyện viên tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Một số ý kiến thanh niên phản ánh nhóm tình nguyện viên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ tại Quận 8 từ tháng 8/2022 đến tháng 10/2022 đến nay vẫn chưa nhận được hỗ trợ, liên hệ hỏi quản lý các trạm y tế thì chỉ nhận được câu trả lời là cứ chờ thêm thông tin, mà không có lý do rõ ràng. Vấn đề này đã được cử tri thanh niên phản ánh trong buổi tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tổ chức ngày 12/3/2022.

+ Dư luận trong thanh niên Thành phố quan tâm đến việc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đưa ra 5 vấn đề sửa đổi Điều lệ Đoàn để các đại biểu thảo luận tại Hội nghị lấy ý kiến cán bộ Đoàn khu vực phía Bắc về dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Điều lệ Đoàn khóa XI và đề xuất các nội dung sửa đổi Điều lệ Đoàn. Trong đó, thanh niên Thành phố quan tâm đến vấn đề thay đổi quy định sinh hoạt đoàn 1 tháng/lần bằng hình thức trực tiếp, cho rằng cần linh hoạt về thời gian sinh hoạt, hình thức sinh hoạt trực tuyến để đáp ứng những phát sinh mới từ thực tiễn, đặc biệt trong bối cảnh cách mạng 4.0, hội nhập quốc tế; quan tâm đến đề xuất bổ sung liên chi đoàn thuộc cấp huyện là đoàn cấp cơ sở. Thanh niên Thành phố đặc biệt chú ý đến đề xuất tổ chức đại hội bằng hình thức trực tuyến, mong rằng sẽ sớm có các hướng dẫn tổ chức Đại hội trực tuyến; quan tâm đến đề xuất chuyển hình thức quản lý đoàn viên sang bằng phần mềm, tiến tới bỏ sổ đoàn viên...

- *Tỉnh Long An*: Dư luận thể hiện sự xót xa đối với sự việc 1 vụ án mạng tại địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Vì ghen tuông nên nghi phạm đã dùng dao đâm chết người tình và gây thương tích cho 1 số người liên quan. Hiện lực lượng công an tạm giữ hình sự đối với nghi phạm để phục vụ công tác điều tra. Vụ việc vẫn đang được cơ quan công an xác minh, làm rõ.

- *Tỉnh Trà Vinh*: đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh quan tâm đến nghi vấn lạm dụng học sinh của thầy giáo trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành. Cụ thể, trên mạng xã hội xôn xao một bài đăng của một tài khoản Facebook lên tiếng về việc mình từng là nạn nhân của việc bị tấn công tình dục bởi một thầy giáo. Chủ nhân của dòng trạng thái này (tạm gọi là T.) cho biết, câu chuyện mình bị tấn công tình dục bởi giáo viên cấp 3 cách đây 6 năm. Cho đến lúc gần đây khi gặp phải khá nhiều vấn đề liên quan đến các mối quan hệ, người này nhận ra mình không thể phớt lờ chuyện này thêm nữa. Một vài cựu học sinh,

sinh viên đã gửi đơn tố cáo đến Công an tỉnh, Chủ tịch tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy và Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh.

- *Tỉnh Bạc Liêu*: Dư luận trong tỉnh cũng xôn xao trước vụ việc phụ huynh vào lớp học đánh học sinh vào ngày 09/3 tại Trường THPT Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Theo thông tin ban đầu, có 2 học sinh (một nam, một nữ) lớp 10 của trường xảy ra hiểu lầm trong quá trình học tại trường. Học sinh nam có túm tóc học sinh nữ. Sau đó, phụ huynh của học sinh nữ nghe tin con như vậy nóng lòng, đã vào trường, ngang nhiên xông vào lớp học và có hành vi đánh học sinh nam.

2. Tình hình dư luận, xu hướng thanh niên quan tâm trên các trang mạng xã hội

- Trên facebook:

+ Trong tuần, thông tin được thanh niên quan tâm nhiều nhất trên mạng xã hội đó là đám cưới của cặp đôi cô dâu chú rể tại Sóc Trăng khi cặp vợ chồng son nhận được 10 tỷ tiền mặt của hồi môn, 20 cây vàng và một xe BMW trị giá 3 tỷ. Những hình ảnh trong lễ cưới khủng của cặp đôi được dân mạng liên tục truyền tay nhau và được xem là đám cưới hot nhất trên mạng xã hội.

+ Dư luận trong thanh niên chia sẻ và bày tỏ sự đồng tình với chính sách hỗ trợ và đưa người Việt Nam tại Ucraina về nước tránh nạn. Đây được xem là hành động nhân văn, tương thân tương ái nhằm đồng hành hỗ trợ người dân trong giai đoạn khó khăn, hoạn nạn. Dư luận cũng đánh giá rất cao việc Ban Cán sự Đoàn, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam tại một số nước châu Âu như Séc, Ba Lan, Hungary, Nga đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam ở nước sở tại và các hội đoàn người Việt giúp đỡ đồng bào Việt Nam di tản từ các vùng chiến sự tại Ukraine sang các nước láng giềng Hungary, Ba Lan, Séc, Nga.

+ Dư luận thanh niên phản ánh trước thông tin một phụ huynh (*vợ nghệ sĩ Xuân Bắc là chị Nguyễn Hồng Nhung*) chia sẻ thông tin khi biết con trai tuổi thiếu niên của mình tham gia các nhóm kín bàn về các vấn đề nhạy cảm, “xem các hình ảnh liên quan đến quan hệ tình dục”... đã “đập tan tành” hai chiếc điện thoại và công khai chuyện này lên Facebook. Không dừng lại ở đó, phụ huynh này còn chụp lại cả những hình ảnh nhạy cảm mà con đã xem công khai lên mạng xã hội “nhằm cảnh báo với các phụ huynh khác”. Dư luận không đồng ý với cách giáo dục con trẻ của phụ huynh này cho rằng cha mẹ nên có cách giáo dục giới tính phù hợp, khi xâm phạm đời tư cuộc sống của con thái quá sẽ khiến trẻ có những bốc đồng dẫn đến những hành động không lường trước được; phụ huynh nên xác định làm bạn với con trẻ trước, tiếp cận và tìm hiểu vì sao trẻ lại xem những hình ảnh, bộ phim như vậy, phân tích cho con những cái hay và không hay của việc sử dụng mạng xã hội hay xem những hình ảnh nhạy cảm.

+ Những ngày qua trên các trang mạng, báo chí đưa tin về việc 01 cô giáo tại TP Hồ Chí Minh vừa ẵm con nhỏ vừa say mê giảng bài. Thông tin về vụ việc

đã gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng, việc cô giáo như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng tiết dạy cũng như mất sự tập trung của học sinh, đề nghị nhà trường xem xét để có phương án. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng nhiều ý kiến chia sẻ, đồng tình với hành động của cô bởi trong thời kỳ dịch bệnh, gia đình có con nhỏ nhưng không ai trông, hơn nữa đây là vụ việc hy hữu, không phải thường xuyên xảy ra.

- Trên tiktok:

+ Một số tin tức được giới trẻ quan tâm như: Thứ hạng của Đỗ Hà Miss World 2021; Trang Nemo gặp rắc rối lần thứ 3; Đạt Villa vượt 5000km đi thăm bạn gái; Xúc động cảnh Thu Minh hội ngộ trò cưng; Gia cảnh cô gái trẻ qua đời vì nâng mũi;

+ Xuất hiện một số trào lưu, hiệu ứng thịnh hành trong tuần thu hút giới trẻ như: 123 tạo dáng cực cool có ngay ảnh đẹp; Cái miệng dễ thương nhìn phát là yêu;

+ Một số bài hát phổ biến được giới trẻ yêu thích, như: Anh đã lạc vào; Anh yêu vội thế; Siêu cuốn; Animal baby; Gatal; GU; Vươn tâm; See tình.

3. Tình hình dư luận thanh niên trên các báo và trang thông tin điện tử

Trên các báo và trang thông tin điện tử, một số bài viết có lượng tiếp cận, tương tác lớn, như:

- Việt Nam - Sierra Leone tăng cường quan hệ hợp tác lập pháp: Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng thống Julius Maada Bio ủng hộ việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa Quốc hội VN và Nghị viện Sierra Leone; mong muốn cơ quan lập pháp của hai nước thiết lập, thúc đẩy quan hệ hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp..., phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương mà Quốc hội hai nước là thành viên. Chủ tịch Quốc hội khẳng định VN luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp với các nước bạn bè ở châu Phi, trong đó có Sierra Leone, nhất là trên các lĩnh vực hai bên có nhiều tiềm năng và dư địa hợp tác như: nông nghiệp, khai thác, chế biến nông, lâm, thủy hải sản và các lĩnh vực trong 4 trụ cột chính mà Sierra Leone đang triển khai Kế hoạch phát triển quốc gia trung hạn giai đoạn 2019 - 2023.

- Vĩnh Long: Bất ngờ với văn bản chống dịch Covid-19 “chỉ được ra đường khi cần thiết”: Ngày 17.3, mạng xã hội lan truyền 2 văn bản của TT.Vũng Liêm và xã Trung Ngãi (H.Vũng Liêm, Vĩnh Long) quy định các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 do 2 địa phương này đã chuyển từ cấp độ 1 (nguy cơ thấp) lên cấp độ 4 (nguy cơ rất cao). Sau khi văn bản được ban hành đã khiến người dân 2 địa phương trên hết sức hoang mang và cho rằng các quy định này cứng nhắc, chưa phù hợp với tình hình dịch Covid-19 hiện tại, bởi số người từ 12 tuổi trở lên đã tiêm đủ 2 liều vắc xin đạt gần 100%, số người tiêm mũi nhắc đã hơn 43%.

- Bộ Ngoại giao lên tiếng việc Mỹ trao giải cho Phạm Thị Đoan Trang: Tại

hợp báo thường kỳ ngày 17.3, trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc Bộ Ngoại giao Mỹ trao giải Phụ nữ can đảm quốc tế cho Phạm Thị Đoan Trang mới đây, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, việc Bộ Ngoại giao Mỹ trao giải thưởng cho Phạm Thị Đoan Trang là hành động thiếu khách quan, không phù hợp và không có lợi cho sự phát triển quan hệ hai nước. "Việt Nam cho rằng, việc Bộ Ngoại giao Mỹ trao giải thưởng cho Phạm Thị Đoan Trang - một cá nhân vi phạm pháp luật, đã bị tòa án xét xử, là hành động thiếu khách quan, không phù hợp, không có lợi cho sự phát triển quan hệ hai nước"

Ban Tuyên giáo trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đoàn;
- Trưởng các ban phong trào. CVP TW Đoàn;
- Các đồng chí Ủy viên BCH,
Ủy viên UBKT TW Đoàn;
- Bí thư/Quyền Bí thư/PBT phụ trách
các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc;
- Lưu BTG.

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thái An